



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๑๓๓๒/๑๑๒

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติดำเนินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปี ๒๕๖๔ และขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอมุ่งมั่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การป้องกันไม่ให้เกิดวินัย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีจริยธรรมสุจริตในตนเอง ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน ๓) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” มาปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบราชการ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ จึงขอเสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อขออนุมัติ และขออนุมัติดำเนินโครงการ สร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริตการรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ ปี ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดในโครงการฯ ที่แนบมาด้วยแล้ว/พร้อมทั้งขออนุมัตินำเอกสารโครงการ และเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสามหมอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

(นางสาวอภากานต์ คลื่นแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นางศุภร เต็มทรัพย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอวังสามหมอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก อำเภอสว่างสามหมอก จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๑๓๓๒/๑๑๓

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอกได้จัดทำโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก ปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วินัย การป้องกันไม่ให้เกิดทุจริต รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีจริยธรรมสุจริตในตนเอง ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถนำไปประยุกต์ ปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน ๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้าน การทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยใช้โมเดล “STRONG” มาปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์ต่อ ทางราชการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบราชการ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมและพัฒนาด้าน จริยธรรมสุจริต การรักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิต พอเพียงต้านทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก ปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้เข้าอบรมรวมวิทยากร ๖๙ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ

ลงชื่อ

(นางสาวอภาภานต์ คลื่นแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุมัติและแจ้งให้เจ้าหน้าที่อบรมทุกคน

ลงชื่อ

(นางศุภร เต็มทรัพย์)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสว่างสามหมอก